
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ    ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑   วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑     หนา  ๑ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 
วันท่ี  ๑๔  กนัยายน  ๒๕๖๑ 

เวลา  ๙.๓๐  น.  ณ หองประชุมช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ 
 

๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหลมตระกูล   รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
รายช่ือผูมาประชุม 

๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดคีณะครุศาสตร กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
๔. ผศ.3สมศักดิ์  ศรีสวการย3
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท  ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๖. ผศ.จกัรกฤษณ  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.จําเนียร  มีสําลี (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ตองตา จรูญศรีวัฒนา   ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 

๑. น.ส.ศิรพิร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ผูเขารวมประชุม 

๒. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๙.๓๐   น. 
 
วาระท่ี ๑
 

 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

  ประธานฯ แจงใหทีป่ระชุมทราบวา ตามที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีใหเขารวม
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื ่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา              
ปการศึกษา ๒๕๖๒  (TCAS ๖๒) โดยการรับสมัครมีท้ังหมด ๕ รอบ ดังนี้ 

๑.๑ ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  
(TCAS ๖๒) 

รอบท่ี ๑  Portfolio 
รอบท่ี ๒  โควตา 
รอบท่ี ๓  รับตรงรวมกัน 
รอบท่ี ๔  Admission 
รอบท่ี ๕  รับตรงอิสระ 
  ดังนั้น จึงขอปรึกษาหารือและขอเสนอแนะเกีย่วกับการเขารวมระบบการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  (TCAS ๖๒)  รวมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ    ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑   วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑     หนา  ๒ 

 

 ขอคิดเห็นในท่ีประชุม
๑. ควรสอบถามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือ่ขอเขารวมเฉพาะหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิตไดหรือไม  

  มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๒. ควรกําหนดจํานวนรับนักศึกษา   รอบท่ี ๑  Portfolio ๕๐% ของจํานวนรับนักศึกษา 
     รอบท่ี ๒  โควตา ๓๐% ของจํานวนรับนักศึกษา 
 มติที่ประชุม

 

  รับทราบ ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา            
ปการศึกษา ๒๕๖๒  (TCAS ๖๒) และมอบหมายใหฝายวิชาการสอบถามสํานักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา เพ่ือขอเขารวมเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

วาระท่ี ๒
 ประธานฯ นําเสนอวา ตามทีไ่ด มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที ่๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมชั้น ๑๐  
อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๔ หนา จึงนําเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 

 มติท่ีประชุม

 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข  

วาระท่ี ๓
 ผศ.3

 เรื่องสืบเนื่อง  
สมศักดิ์  ศรีสวการย 3

 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร ขออนุญาตสืบเนื่อง เรื่อง ปญหาท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวกับการจัดตารางเรียนตารางสอนลาชานั้น ขณะนี้ทีมของคณะไดเขาไปศึกษาขอมูล และไดพบ
ปญหาในการจัดตารางเรียนตารางสอนของขอมูลบางสวน และดําเนินการปรับปรุงขอมูลบางสวนไป
แลวนั้น ซึ่งขอมูลที่ไดปรับปรุงคือ การกําหนดชื่อหองเรียน การเปลี่ยนขอมูลที่เปนตัวอักษรใหเปน
ตัวเลขท้ังหมด  

มติท่ีประชุม
 

  รับทราบ 

วาระท่ี ๔
 

 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

  เ พื ่อ ให การจั ดการ ศึกษาของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏลํ าปาง  มี คุณภาพ               
และมีประสทิธภิาพ จึงขอนําเสนอคาสอนเกินภาระงานคณาจารย ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑  
เพ่ือเสนอท่ีประชุมรับทราบ รวมกัน  

๔.๑ คาสอนเกินภาระงานคณาจารย ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม

 
  รับทราบ 

วาระท่ี ๕
 

 เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ    ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑   วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑     หนา  ๓ 

 

  ประธานฯ นําเสนอวา เนื ่องดวยขณะนี ้มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ             
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับ ปริญญาตรี 
จํานวน ๑๐๓ คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  ๑๑  คน 
 
 

จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ขอคิดเห็นที่ประชุม  อภิปรายและสรุปรวมกัน  5โดย 5

 ๑. หนาท่ี ๕ จํานวนรวม ของนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป แกไข 5

ใหแกไขเอกสารบัญชีสรุปจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาทีข่ออนุมัติการใหปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ของนักศึกษาภาคปกติและ          
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 

จาก           
-๒ เปน ๒ 

มติท่ีประชุม

 

  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ            
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๐๓ คน  และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๑ คน   

  เ พื ่อ ให การจั ดการ ศึกษาของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏลํ าปาง  มี คุณภาพ               
และมีประสิทธิภาพ จึงขอปรึกษาหารือและขอเสนอแนะเกี่ยวกับกําหนดการเปดภาคเรียนที่ ๑                
ปการศึกษา ๒๕๖๒ รวมกัน  

๕.๒ กําหนดการเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
มติที ่ประชุม  เห็นชอบใหเลื ่อนกําหนดการเปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒           

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๒  (TCAS ๖๒) 5          
โดย5

 
กําหนดเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒  วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒        

  เพื ่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอ
ปรึกษาหารือ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกําหนดการเปดรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา 
๒๕๖๒ รวมกัน 

๕.๓ แนวทางและกําหนดการเปดรับสมัครนกัศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
มติทีป่ระชุม

 

  เห็นชอบ การเปดรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามระบบการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  (TCAS ๖๒) โดยกําหนดจํานวน 
รับนักศึกษา รอบที ่๑  Portfolio ๕๐% ของจํานวนรับนักศึกษา และรอบที่ ๒  โควตา ๓๐%             
ของจํานวนรับนักศึกษา 

  ตามที่ไดมอบหมายใหแตละคณะสํารวจขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชาเพือ่นําไปเปนขอมูลประกอบการเปดรับนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๒ และโดยสวนมาก             
ไมมีการสอบ ยกเวนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดังนั้นจึงขอความรวมมือใหทุกสาขาวิชาดําเนินการ           
รับนักศึกษาเปนการภายในได โดยใชขอมูลดังกลาวเปดรับนักศึกษาพรอมทั้งเก็บขอมูลการรับ
นกัศึกษาไวท่ีคณะจนกวามหาวิทยาลัยจะเปดรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  

๕.๔ การกําหนดสาขาวิชาเปดรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
มติท่ีประชุม  เหน็ชอบการกําหนดสาขาวิชาเปดรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ    ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑   วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑     หนา  ๔ 

 

 

  เพื ่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอ
ปรึกษาหารือ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแนวทางการจัดทําแผนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  
และแผนอัตรากําลังแตละหลักสูตร รวมกัน  

๕.๕ แนวทางการจัดทําแผนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และแผนอัตรากําลัง          
แตละหลักสูตร 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
มติทีป่ระชุม

 

  มอบหมายใหคณบดีทุกคณะกลับไปพิจารณารวมกับสาขาวิชาเบื้องตน               
วาจะพัฒนาหลักสูตรอะไร ระดับไหน รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดรวบรวมขอมูล
เปนแนวทางการจัดทําแผนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และแผนอัตรากําลังแตละหลักสูตร ตอไป 

  เพื่อใหการเขารวมโครงการ Start up ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอความรวมมือทุกคณะเขารวมโครงการดังกลาว ยกเวนคณะครุศาสตร 
โดยมหาวิทยาลัยจะขอศึกษาหลักการและรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม และจะนําขอมูลดังกลาว            
แจงใหคณะรบัทราบพรอมท้ังจัดตั้งทีมดําเนินงาน อีกครั้งหนึ่ง  

๕.๖ การเขารวมโครงการ Start up ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
มติทีป่ระชุม

 

  รับทราบการเขารวมโครงการ Start up ของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

วาระท่ี ๖
 

 เรื่องอ่ืนๆ 

 รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
นําเสนอวา เนื่องจากมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดลงทะเบียนลาชา และตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยกรณีนักศึกษาที่ไมสามารถชําระเงินคาลงทะเบียนวิชาเรียนตามกําหนด ตองยื่นเรือ่ง          
เพื ่อขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา แตคณะคิดเห็นวานักศึกษาไมควรเสียคาคืนสภาพนักศึกษา   
เพราะขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไมมีขอความที่ระบุวานักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาเพราะ
ไมไดชําระเงินคาลงทะเบียนวิชาเรียนตามกําหนด  

๖.๑ การชําระคาลงทะเบียนลาชา 

 มติที่ประชุม

 

  เห็นชอบ ใหฝายวิชาการแกไขประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการ             
โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาใหชัดเจน แตไมเห็นชอบการแกไข
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย   

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอวา นักศึกษาจีนที่ขอรหัสมาทั้งหมด ๑๐ คน              
ตอนนี้ visa ไมผาน ๒ คน และท่ีเหลือกพบวาใช visa นักทองเท่ียว   

๖.๒ การออกรหสันกัศึกษา 

 ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจะทําบันทึกขออนุญาตยกเลิกการขอออกรหัสกับนักศึกษา
ท้ัง ๘ คน และขอออกรหัสใหนักศึกษา ๒ คน ท่ี visa ไมผานซึ่งจะรีบดําเนินการขอเปลี่ยนเปนวีซา
นักเรียน และจะลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ    ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑   วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑     หนา  ๕ 
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เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 
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             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวตองตา  จรูญศรีวัฒนา) 

 
     ผูบันทึก/สรุป/พิมพรายงานการประชุม                               ผูตรวจรายงานการประชุม 
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